

Số 114/TB-UBND

Đakrông, ngày 12 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Lê Đắc Quý
tại buổi làm việc với UBND thị trấn Krông Klang**

Ngày 05 tháng 8 năm 2016, Chủ tịch UBND huyện Lê Đắc Quý đã chủ trì phiên làm việc với UBND thị trấn Krông Klang về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016 và giải quyết một số kiến nghị đề xuất. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Điện lực Đakrông; về phía thị trấn có tập thể Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và tập thể cán bộ, công chức thị trấn Krông Klang cùng với đại diện lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Krông Klang báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2016, một số kiến nghị - đề xuất và ý kiến phát biểu của các thành viên dự buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Đắc Quý kết luận một số nội dung sau:

I. Đánh giá chung về tình hình KTXH của xã 7 tháng đầu năm 2016.

UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn Krông Klang đã đạt được trong thời gian qua. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2016 tương đối ổn định, các chỉ tiêu KTXH đạt cao so với cùng kỳ 2015 như tổng diện tích gieo trồng, đàn gia súc, gia cầm, thu ngân sách; thương mại dịch vụ có sự phát triển ổn định; lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng được tăng cường quản lý, tình trạng vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, tranh chấp đất đai được quan tâm giải quyết góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo đều được quan tâm thực hiện; công tác tạo việc làm được thực hiện tốt đã tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân góp phần xóa đói giảm nghèo...

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế:

Việc áp dụng và chuyển đổi cơ cấu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa có những mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả; vấn đề vệ sinh môi trường; công tác thu gom xử lý rác thải chưa được đảm bảo; tranh chấp đất đai, xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn xảy ra, công tác huy động các loại quỹ bảo trợ xã hội triển khai chậm; công tác sử

dụng vốn vay xóa đói giảm nghèo của các đối tượng còn nhiều bất cập, vẫn còn xảy ra tình trạng nợ quá hạn, xâm tiêu, chây lỳ trong việc trả tiền lãi và gốc ngân hàng theo quy định; công tác phối hợp giữa chính quyền với mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa thực sự chặt chẽ,...

Với vai trò là trung tâm kinh tế - văn hóa của huyện, thị trấn có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, đặc biệt là về ngành nghề thương mại, dịch vụ. Do đó, trong thời gian đến cần phải tập trung các giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, từng bước xây dựng thị trấn Krông Klang cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020 trên cơ sở tranh thủ sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn của huyện.

II. Một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian đến:

Thời gian tới đang đặt ra cho Đảng bộ, Chính quyền thị trấn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn cũng như mức sống người dân phải cao hơn tương xứng với vị thế là trung tâm huyện lỵ.

1. Vấn đề lớn nhất là thị trấn cần xác định được mô hình phát triển kinh tế riêng của mình nhằm tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ để pháp đấu đến năm 2020 có mô hình kinh tế của thị trấn phải là Công nghiệp – Thương mại, dịch vụ - Nông nghiệp. Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần tập trung đào tạo ngành nghề phi nông nghiệp và du nhập các ngành nghề mới vào địa phương, định hướng để tạo chuyển dịch cơ cấu lao động sẽ dẫn tới việc chuyển dịch ngành nghề từ đó làm cơ sở cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

2. Sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế, năng suất một số loại cây trồng thấp hơn trung bình chung toàn huyện. Vì vậy, Đảng ủy, UBND thị trấn cần tập trung xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả hơn; định hướng cho bà con phát triển sản xuất nông nghiệp bằng việc thâm canh tăng năng suất trên cơ sở ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mới; có phương án và tập trung xây dựng điểm một số mô hình sản xuất thực phẩm sạch như rau quả, chăn nuôi... từ đó phải tạo ra được vành đai thực phẩm cung ứng cho thị trường của toàn thị trấn.

3. Thị trấn có 5 đơn vị cấp thôn, trong đó nhóm 1 và nhóm 2 nhân dân chủ yếu sống bằng ngành nghề, 3 đơn vị còn lại (Khe Xông, A Rông, Làng Cát) nhân dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp với tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 80% - đây là một thực tế khó có thể chấp nhận được đối với một địa bàn thị trấn. Vì vậy, yêu cầu UBND thị trấn cần tập trung chỉ đạo công tác điều tra, khảo sát hộ nghèo theo chủ trương không bỏ sót người nghèo nhưng cũng không được đưa vào hộ nghèo để thụ hưởng các chính sách. Trong quá trình thực hiện phải phối hợp chặt chẽ với phòng Lao động thương binh và xã hội để có sự hướng dẫn kịp thời.

4. Vấn đề quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng: Đây là vấn đề cấp bách của thị trấn hiện nay, UBND thị trấn cần bám vào Quy hoạch chung thị trấn năm 2014 và các quy hoạch chi tiết để quản lý, tránh trường hợp lấn chiếm đất đai trái phép. Xử lý nghiêm các trường hợp bán đất ở nơi có giá trị cao để rồi sau đó vào lấn chiếm các vùng khác và xây dựng nhà trái phép (vấn đề này đã xảy ra). Các vụ việc lấn chiếm đất đai xây dựng trái phép đề nghị thị trấn phải xử lý nghiêm túc, cương quyết ngay từ đầu tránh trường hợp hình thành điểm nóng.

5. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, đề nghị UBND thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhất là người dân sinh sống tại khu vực trung tâm chợ, hai bên đường Quốc lộ 9 và tuyến đường T3 nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường, mỗi hộ gia đình cần có biện pháp xử lý (xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, các hố thấm trong vườn nhà để xử lý nước thải bản). Vấn đề thu gom rác thải, đặc biệt là ý thức, trách nhiệm trong việc nộp phí môi trường hàng năm, cần có giải pháp để tận dụng nguồn thu (có thể áp dụng các chế tài như quy chế, quy ước, hương ước). Phải có biện pháp mạnh trong việc thu phí môi trường, báo cáo cụ thể những cơ quan đóng trên địa bàn huyện không chấp hành việc nộp lệ phí về UBND huyện để có biện pháp xử lý.

6. Tập trung các giải pháp để hoàn thành công tác thu ngân sách trên địa bàn.

7. Đối với tình hình an ninh trật tự: Chính quyền mà đặc biệt là lực lượng Công an thị trấn phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát trấn áp các đối tượng gây mất ATGT, trộm cắp tài sản nhân dân nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

III. Giải quyết một số kiến nghị - đề xuất

1. Về hệ thống điện chiếu sáng:

- Hệ thống đường dây điện nằm sát nhà dân, gây nguy hiểm: Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát lại phạm vi hành lang ATGTĐB và làm việc với Chi nhánh Điện lực Đakrông đề xuất phương án xử lý.

- Đối với việc di dời trụ điện 35KV tại ngã ba đường vào bệnh viện: Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tiến hành kiểm tra và đánh giá về mức độ an toàn, báo cáo và tham mưu UBND huyện hướng xử lý (hoàn thành trước ngày 30/8/2016).

- Hệ thống cấp điện sinh hoạt khóm Khe Xong, A Rông: Đề nghị UBND thị trấn rà soát lại để báo cáo UBND huyện xử lý.

2. Về vấn đề đất ở cho các hộ dân:

- Về cập nhật biên động đất đai: Đây là trách nhiệm của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đakrông, hàng năm UBND huyện có trích một phần kinh phí để thực hiện công tác chỉnh lý, cập nhật biên động đất đai. Giao Phòng TN&MT phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để cung cấp cho UBND các xã, thị trấn.

- Vấn đề đất ở của người dân: UBND thị trấn có trách nhiệm rà soát, thẩm định hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để trình UBND huyện quyết định theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

- Vấn đề tranh chấp đất đai: Theo quy định, trách nhiệm xử lý đầu tiên phải từ thị trấn, sau đó nếu không thành thì có trách nhiệm củng cố, hoàn thiện hồ sơ liên quan theo đúng quy định chuyển lên UBND huyện.

3. Về vấn đề nước sạch:

Giao Văn phòng UBND huyện liên hệ với BQL dự án đầu tư và xây dựng để cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt đường T3. Trên cơ sở đó, giao phòng Kinh tế và Hạ tầng làm việc với Xí

nghiệp cấp nước Khe Sanh để thực hiện vấn đề đầu nổi cấp nước cho người dân sử dụng sinh hoạt.

4. Về thu gom rác thải:

- Vị trí hố rác: Hiện nay bãi rác thải tập trung tạm thời đã đầy, gây ô nhiễm môi trường. Trong lúc thời gian để xây dựng bãi rác thải tập trung theo tiêu chuẩn còn dài, UBND huyện giao UBND thị trấn khảo sát vị trí bãi rác thải mới trong đó phải đảm bảo về quy mô, thời gian (5 năm).

- Trước mắt, UBND thị trấn cần kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế của đội thu gom xử lý rác thải theo hướng chuyên nghiệp, giải quyết chế độ chính sách với người lao động. Về lâu dài, UBND huyện thống nhất việc thành lập Hợp tác xã hoặc trung tâm dịch vụ môi trường đô thị. Tuy nhiên, do cần phải đồng bộ trong việc thu gom và xử lý rác thải như xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh, xe cuốn ép rác và các trang thiết bị, dụng cụ để thu gom và xử lý rác thải trong khi kinh phí huyện còn hạn hẹp. Bên cạnh đó là ý thức của người dân trong việc bỏ rác, bảo quản thùng rác và đóng phí vệ sinh còn chưa cao. Vì vậy đề nghị UBND thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia vào việc thu gom và xử lý rác. Song song với việc xây dựng bãi chôn lấp (Dự án do Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đang triển khai thực hiện), giao UBND thị trấn phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng Đề án thành lập trung tâm dịch vụ, môi trường – đơn vị sự nghiệp hoặc Hợp tác xã, Doanh nghiệp dịch vụ môi trường trình UBND huyện xem xét quyết định.

5. Về vấn đề xử lý môi trường tại khu vực tuyến T3:

Trước mắt, trong điều kiện huyện chưa có kinh phí đầu tư xây dựng, UBND thị trấn có biện pháp vận động các hộ dân sinh sống trong khu vực hai bên tuyến đường T3 có biện pháp khơi thông các rãnh thoát nước hai bên đường, đồng thời xử lý những nước thải bẩn tại gia đình mình bằng cách đào các hố thấm xử lý tại nhà.

6. Về nghĩa trang thị trấn:

UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Đến nay, đã hoàn thành công tác xác định mốc giới quy hoạch và đang thực hiện phân báo cáo thuyết minh, dự kiến, trong tháng 6 sẽ tổ chức tham gia lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện lần thứ nhất.

7. Về vấn đề đầu tư hành lang hai bên tuyến đường dọc Quốc lộ 9 (đoạn đường đi qua thị trấn): UBND huyện thống nhất về chủ trương sẽ làm việc với Cục quản lý đường bộ để thực hiện đầu tư xây dựng. Trước mắt, giao UBND thị trấn làm việc cụ thể với các hộ dân hai bên tuyến đường và có biên bản cam kết cụ thể về vấn đề giải phóng mặt bằng trong phạm vi bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định. Báo cáo kết quả làm việc về UBND huyện để có cơ sở làm việc với Cục quản lý đường bộ.

8. Về phương án trồng cây xanh tại các tuyến đường trung tâm huyện:

Giao UBND thị trấn chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT và các ngành liên quan xây dựng phương án và dự toán cụ thể trình UBND huyện phê duyệt để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

9. Về xây dựng công trình vui chơi giải trí:

UBND huyện sẽ có phương án xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí trên cơ sở Quy hoạch khu lâm viên được phê duyệt, tuy nhiên đây là những dự án đòi hỏi kinh phí lớn và tính xã hội hóa cao, Đakrông là huyện nghèo nên vấn đề đầu tư xây dựng cần có lộ trình để kêu gọi đầu tư.

10. Công tác quản lý đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ:

Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch đầu tư những hạng mục cần thiết để hoàn thiện công trình Đài tưởng niệm, đồng thời xây dựng phương án bảo vệ Đài tưởng niệm trình UBND huyện thông qua.

11. Vấn đề di dân 12 hộ dân dọc sông Đakrông:

Từ năm 2012, UBND huyện đã có chủ trương di dời, trong đó chỉ đạo phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp với thị trấn để khảo sát, xây dựng kế hoạch thực hiện theo Quyết định 1776/QĐ-TTg. Tuy nhiên, đến nay cấp trên chưa có chỉ tiêu phân bổ để thực hiện nên việc di dời các hộ dân theo phương thức tự do – xen ghép. Do đó, đề nghị UBND thị trấn hướng dẫn các hộ dân phải tự tìm đất trình UBND huyện giải quyết theo quy định.

12. Về lĩnh vực giáo dục:

Hiện tại, nhu cầu đầu tư phòng học, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học cho giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện là rất lớn, trong khi đó ngân sách huyện lại rất hạn hẹp. Vì vậy, đề nghị các trường học trên địa bàn huyện nói chung rà soát, thống kê các trang thiết bị còn thiếu chuyển phòng GD&ĐT để tổng hợp trình UBND huyện có phương án giải quyết, đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế đang hoạt động trên địa bàn tài trợ.

Sau khi UBND tỉnh có quyết định sát nhập 3 trung tâm (Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề tổng hợp và Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp) thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, huyện đã thống nhất sẽ bàn giao cơ sở hạ tầng của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp cũ cho thị trấn để chuyển trường tiểu học thị trấn về đây. Đề nghị UBND thị trấn phối hợp với Phòng GD&ĐT để có phương án di dời trường tiểu học.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, địa phương biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần dự họp;
- Chánh, các PVP;
- Lưu: VT, VP, CVXD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Lê Quang Thạch